

4 Thái Bình

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 7/11, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy tới dự và chúc mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn An Bái, xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ). Cùng đi có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Thời gian qua, các tầng lớp nhân dân thôn An Bái đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững bằng nhiều hình thức thiết thực: hỗ trợ tín chấp vay vốn ngân hàng, cho nhau vay vốn không lấy lãi với tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng. Đến nay, trong thôn chỉ còn 11 hộ nghèo. Nhân dân xây tích cực góp công, góp của vào đường giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi nội đồng, nhà văn hóa thôn và các công trình phúc lợi xã hội làm thay đổi diện mạo nông thôn. Bà con ra sức thi đua thực hiện nếp sống văn hóa, phát huy nét đẹp truyền thống quê hương và bài trừ các hủ tục lạc hậu. Các đoàn thể thành lập câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, nâng cao đời sống tinh thần và rèn luyện sức khỏe cho nhân dân. Thôn An Bái giữ vững 4 năm liền đạt thôn văn hóa cấp huyện. Các tầng lớp nhân dân thôn An Bái đoàn kết chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe, “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo tử thiện, bảo vệ môi trường, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia giám sát và phân biệt xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh.

PHÁT BIỂU CỦA ĐỒNG CHÍ PHẠM VĂN SINH...

(Tiếp theo trang 1)

UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đồng chí trong đoàn đại biểu của tỉnh, huyện về đây ngày hội, tôi nồng nhiệt chào mừng và gửi tới các cụ cao tuổi, các cán bộ, đảng viên cùng toàn thể bà con thôn An Bái và các thôn của xã Quỳnh Giao lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công.

Thưa các vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Đại đoàn kết toàn dân tộc là chủ trương, chính sách lớn, xuyên suốt và nhất quán của Đảng và Bác Hồ nhằm phát huy cao nhất sức mạnh toàn dân tộc trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Ngay từ khi mới ra đời, Đảng đã chủ trương đoàn kết mọi lực lượng dân tộc và dân chủ trong Mặt trận Dân tộc thống nhất để cùng nhau chống kẻ thù chung, vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trải qua 87 năm xây dựng và phát triển, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, từ Hội Phản đế đồng minh đến MTTQ Việt Nam ngày nay luôn gắn liền với những trăn trở vang của Đảng, của dân tộc, thật sự là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí và nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Kết tụ truyền thống về vang của MTTQ Việt Nam, trong những năm qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động nâng hiệu quả hoạt động được nêu lên rõ rệt, ngày càng thể hiện rõ nét là “mái nhà chung” của các tầng lớp nhân dân, nêu cao vai trò đoàn kết toàn dân xây dựng cuộc sống mới ở từng khu dân cư, các địa phương trong tỉnh.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong giai đoạn hiện nay do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả thôn An Bái đạt được, đồng thời phát biểu gợi mở một số nội dung trọng tâm. Đồng chí mong muốn cộng đồng dân cư thôn cần quyết tâm cao trong phát triển kinh tế theo hướng tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập. Giữ vững thành quả xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; nâng cao tỷ lệ hộ dân đầu mối sử dụng nước sạch, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Chủ trọng giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh và mỗi thành viên trong gia đình, xã hội. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần, tạo điều kiện cho các hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Cả cộng đồng dân cư phát huy sức mạnh góp sức thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương. Cộng đồng dân cư đoàn kết và sáng tạo để cùng nhau triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả cuộc vận động trong đó cần chọn từng chủ đề thực hiện trong từng thời gian; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc đang đặt ra như

về sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông..., xây dựng các dòng họ, nhóm họ gia đình, ngõ xóm thành các tổ chức tự quản thiết thực. *(Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đăng trong số báo này).*

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành của tỉnh đã trao 10 triệu đồng cho thôn An Bái và tặng 10 suất quà cho các gia đình tiêu biểu, hộ nghèo trong thôn.

Chiều ngày 7/11, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự và chúc mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Phú Ốc, xã Hải Hưng (Hưng Hà). Cùng đi có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Phú Ốc luôn đoàn kết thi đua phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững và động viên nhau làm giàu chính đáng. Thôn có 26 gia trại chăn nuôi cho hiệu quả kinh tế cao, 6 tổ xây dựng, 28 máy dệt, 25 hộ kinh doanh dịch vụ giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động, thu nhập bình quân đầu người đạt 32,5 triệu đồng/năm. Thôn không còn gia đình ở nhà dột nát, 100% gia đình sử dụng nước sạch. Nhân dân đoàn kết chung sức góp tiền, ngày công, hiến đất sớm hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Nhiều hộ ủng hộ từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng góp phần cùng địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội làm thay đổi diện mạo nông thôn và tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội.

Các tầng lớp nhân dân thôn Phú Ốc đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, tương thân tương ái. Năm 2017, nhân dân đã quyên

góp gần 9,4 triệu đồng ủng hộ giúp đỡ hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn học giỏi; thôn có 95,38% số hộ được công nhận gia đình văn hóa, 9/9 đồng hộ đạt đồng hộ văn hóa.

Nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Ban công tác mặt trận thôn Phú Ốc khen thưởng và trao giấy chứng nhận gia đình văn hóa cho các gia đình tiêu biểu; phát động phong trào thi đua năm 2018.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng hoa, quà chúc mừng khu dân cư, trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo thôn Phú Ốc. Đồng chí biểu dương những kết quả cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đã đạt được trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2017 đồng thời mong muốn cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thôn Phú Ốc tiếp tục đoàn kết thi đua chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó tập trung giúp đỡ, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, tạo lá chắn vững chắc phòng ngừa tệ nạn xã hội xâm nhập vào địa bàn dân cư.

Sáng ngày 7/11, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Thái Thụy tới dự và chúc mừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đoài, xã Thụy Liên (Thái Thụy).

Thôn Đoài có 136 hộ với 420 khẩu. Thực hiện 5 nội dung của

cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Tổng thu nhập năm 2017 của thôn đạt gần 12 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,9%. Đến nay, thôn có 96% gia đình sử dụng nước sạch. Nhân dân trong thôn luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không có tệ nạn xã hội... Công tác khuyến học, khuyến tài, phong trào rèn luyện thể thao được nhân dân quan tâm chăm lo, tham gia tích cực. Với kết quả đó, 6 năm liên thôn Đoài được công nhận là thôn văn hóa, Chi bộ thôn đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của cán bộ, nhân dân thôn Đoài, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới thôn tiếp tục khai thác các tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới; phát huy tinh thần tự giác trong bảo vệ môi trường; duy trì và phát triển các hoạt động văn hóa tinh thần đồng thời kiên quyết đấu tranh trị các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn... Ban công tác mặt trận thôn tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần đoàn kết, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng khu dân cư thôn Đoài 10 triệu đồng và 9 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; UBND huyện Thái Thụy, xã Thụy Liên khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu.

KHẮC QUẢN - TẮT ĐẶT

đời sống văn hóa, nếp sống văn minh, lành mạnh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội; tập trung cao độ đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan và các tệ nạn xã hội...; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ba là, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và thực hiện trợ giúp cá về vật chất và tinh thần, tạo điều kiện cho các hộ nghèo vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Cả cộng đồng dân cư phát huy sức mạnh góp sức thực hiện mục tiêu giảm nghèo của địa phương.

Bốn là, phát huy sức mạnh của cộng đồng dân cư bảo vệ an ninh Tổ quốc, an ninh trật tự, giữ gìn môi trường ổn định chính trị - xã hội ở địa phương, ngay ở khu dân cư; tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhiệt tình góp ý kiến tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giữ lời nói và hành động truyền; thực bảo vệ Đảng, chính quyền và sự nghiệp cách mạng của nhân dân.

Năm là, đoàn kết và sáng tạo để cùng nhau triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả cuộc vận động; trong đó, cần chọn từng chủ đề thực hiện trong từng thời gian; tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc đang đặt ra như về vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông...; xây dựng các dòng họ, nhóm họ gia đình, ngõ xóm, đoạn đường thành các tổ chức tự quản thiết thực.

Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân!

Với tinh thần của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, một lần nữa tôi xin kính chúc các cụ cao tuổi và toàn thể bà con nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công; chúc khu dân cư thôn An Bái, xã Quỳnh Giao đoàn kết và phát triển.

Xin trân trọng cảm ơn!

công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017. Trường ban Dân nguyện Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2017. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về các báo cáo. Cơ quan trình báo cáo giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ tư, ngày 8 tháng 11 năm 2017

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH... (Tiếp theo trang 1)

tăng cường công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, hạn chế chi hỗ trợ các đơn vị không thuộc nhiệm vụ chi ngân sách huyện bảo đảm; thực hiện nghiêm túc các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh.

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo huyện Kiến Xương đã giải trình, làm rõ một số vấn đề các thành viên Đoàn giám sát còn băn khoăn về công tác xử lý, kiểm điểm trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức, đơn vị có sai phạm; giải pháp tiếp tục thu hồi tài chính đối với các tổ chức theo kết luận kiểm toán; khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kiểm toán.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá UBND huyện Kiến Xương đã triển khai thực hiện tương đối nghiêm túc nội dung kiểm toán nhà nước năm 2016; đã chấn chỉnh trách nhiệm các đơn vị để xử lý ra sai phạm; để ra được giải pháp khắc phục sai phạm mà Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục, rút kinh nghiệm. Đồng chí đề nghị UBND huyện Kiến Xương khẩn trương thu đủ số tiền sai phạm của các doanh nghiệp nộp vào ngân sách nhà nước; xử lý trách nhiệm của đơn vị chậm thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước. Với kết luận của Kiểm toán Nhà nước năm 2015, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND huyện Kiến Xương sớm xây dựng báo cáo, bám sát số liệu, nội dung kiểm toán đã kết luận để trình Thường trực HĐND tỉnh. Sở Tài chính thường xuyên đôn đốc các địa phương, đơn vị được kiểm toán triển khai thực hiện đúng, nghiêm túc kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Sáng ngày 7/11, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công năm 2017 của dự án cải tạo, nâng cấp đường ĐT.456 (đường trục 1) đoạn từ cầu Vô Hội đến thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy). Đồng chí Đàm Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Ngày 31/10/2016, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.456 (đường trục 1) đoạn từ cầu Vô Hội đến thị trấn Diêm Điền, thiết kế theo quy mô đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/giờ, tổng vốn đầu tư hơn 298 tỷ đồng do UBND huyện Thái Thụy làm chủ đầu tư. Nguồn vốn đầu tư của dự án từ nguồn vốn trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2020, nguồn vốn vượt từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Thái Thụy và các nguồn huy động hợp pháp khác. Thời gian thực hiện 24 tháng (kể từ tháng 3/2017). Cuối năm 2016 và tháng 1/2017, UBND huyện đã chỉ đạo giải ngân hết nguồn vốn 115 tỷ đồng do tỉnh cấp.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về việc phân bổ, tạm ứng vốn; tiến độ, kết quả thực hiện dự án tính đến hết tháng 10/2017; công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án; những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện dự án... Giá trị khối lượng thi công chính của công trình đã hoàn thành được Ban Quản lý dự án nghiệm thu với đơn vị thi công tính đến ngày 30/9/2017 là hơn 75 tỷ đồng. Khối lượng công việc thuộc gói thầu đã thực hiện đến thời điểm hiện tại ước đạt 62%. Theo kế hoạch, đến trước tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 phần đầu thi công xong bề tông nhựa hạt thô trên toàn tuyến. Tổng giá trị khối lượng hoàn thành của toàn dự án dự kiến đến hết ngày 31/12/2017 ước đạt 152 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Đàm Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung báo cáo của UBND huyện Thái Thụy và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan. Đồng chí đề nghị Ban Quản lý dự án nghiệm cứu, bổ sung, nêu rõ hơn tiến độ, kết quả đã đạt được, khó khăn, vướng mắc trong trình tự thủ tục thực hiện dự án; về công tác giải phóng mặt bằng; các quy trình thủ tục, hồ sơ liên quan đến đất đai; bố trí vốn... trong thực hiện dự án.

Trước đó, Đoàn giám sát đã đi khảo sát thực tế tại công trình.

Hơn 4.800 người có công được hỗ trợ kinh phí cải thiện nhà ở

Thực hiện Đề án 22 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến nay, toàn tỉnh có 4.805 người có công đã được hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách các cấp với tổng số tiền 195.180 triệu đồng để hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà ở. Trong đó, giai đoạn I (2012 - 2013) hỗ trợ cho 2.716 nhà với tổng kinh phí 119.160 triệu đồng; giai đoạn II (2015 đến nay) nhóm ưu tiên số 1 đã hỗ trợ cho 1.453 hộ với tổng kinh phí 50.580 triệu đồng; các nguồn huy động khác 25.440 triệu đồng hỗ trợ xây mới cho 636 hộ người có công.

Thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các sở, ngành và các huyện, thành phố tổ chức rà soát để cải thiện nhà ở cho người có công từ nguồn kinh phí đã được bổ sung.

NGUYỄN CUÔNG

THÔNG BÁO					
Kết quả xét danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghệ thủ công mỹ nghệ ở cấp tỉnh					
Thực hiện quy trình, thủ tục xét tặng danh hiệu nghệ nhân theo quy định tại Nghị định số 123/2014/NĐ-CP ngày 25/12/2014 của Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghệ thủ công mỹ nghệ, Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu nghệ nhân thông báo kết quả xét danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực nghệ thủ công mỹ nghệ ở cấp tỉnh trên công thông tin điện tử tỉnh và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh Thái Bình để lấy ý kiến nhân dân trong thời gian 15 ngày làm việc như sau:					
STT	Họ và tên	Địa chỉ	Nghệ thủ công mỹ nghệ đang nam gia	Tỷ lệ đồng ý %	Kết quả
1	Tạ Văn Ủy	Thôn Hữu Bộc, xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương	Chạm bạc	100	Đạt
2	Nguyễn Văn Hoàn	Thôn Văn Hạnh, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương	Chạm bạc	100	Đạt
3	Nguyễn Văn Nam	Thôn Văn Hạnh, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương	Chạm bạc	100	Đạt
4	Đặng Văn Tư	Thôn Văn Hạnh, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương	Chạm bạc	100	Đạt
5	Phạm Xuân Pha	Số 11 đường Trần Hưng Đạo, phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.	SX hàng gia dụng TCMN xuất khẩu	100	Đạt

Các ý kiến đóng góp đề nghị bằng văn bản, ghi rõ họ tên, địa chỉ, gửi về Sở Công Thương Thái Bình (cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh), số 144 Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình để tổng hợp báo cáo Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu nghệ nhân.

Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của nhân dân.

HỘI ĐỒNG CẤP TỈNH XÉT TẶNG NGHỆ NHÂN

đình ngày thêm được cải thiện, nâng lên; tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà cộng đồng dân cư thôn An Bái, xã Quỳnh Giao đã đạt được trong thời gian qua.

Tuy nhiên, trong báo cáo của Ban công tác mặt trận thôn sơ kết 1 năm thực hiện cuộc vận động của khu dân cư đã mạnh dạn chỉ rõ những mặt còn hạn chế, khuyết điểm, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tôi hoàn nguyên tinh thần tự đánh giá, tự phê bình thẳng thắn đó và đề nghị Chi bộ, Ban công tác mặt trận thôn cùng cộng đồng dân cư thôn An Bái thảo luận, tìm ra các giải pháp phù hợp để khắc phục, quyết tâm phấn đấu đạt được kết quả ở mức cao hơn, toàn diện hơn trong năm 2018.

Thưa các vị đại biểu và toàn thể nhân dân!

Hiện nay, chúng ta đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện, cả hướng đến năm 2020 hoàn thành các mục tiêu đã đề ra; đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phấn đấu xây dựng toàn tỉnh và từng địa phương có kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên.

Trước đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 23/2/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, yêu cầu ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tinh chủ động, sáng tạo của

từng địa phương, vai trò tư quản của cộng đồng dân cư thực hiện đúng tổ chức đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các chủ trương và sự chỉ đạo của tỉnh để xây dựng cộng đồng dân cư phát triển về mọi mặt và xây dựng các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh toàn diện. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chi ủy các chi bộ, các ban công tác mặt trận và cộng đồng dân cư ở từng địa phương trong tỉnh cần thảo luận, đề ra các giải pháp thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động một cách phù hợp, hiệu quả cao ở từng khu dân cư. Đối với cộng đồng dân cư thôn An Bái, xã Quỳnh Giao, tôi đề nghị Chi ủy, Ban công tác mặt trận thôn cần tiếp tục phát huy cao quyền làm chủ của nhân dân, đồng viên mọi người trong cộng đồng dân cư phát huy tinh thần đại đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhân dịp này, tôi xin gửi mở một số nội dung sau:

Một là, cộng đồng dân cư thôn cần quyết tâm cao trong phát triển kinh tế của mỗi cá nhân, gia đình với phương châm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất lao động, thu nhập và hiệu quả cao; phát triển ngành nghề mới; tham gia liên kết sản xuất với các tổ chức, cá nhân để mở rộng môi trường sản xuất, có thêm nhiều việc làm và tăng thêm thu nhập; khuyến khích hộ gia đình, cá nhân làm giàu hợp pháp. Tích cực giữ vững kết quả xây dựng nông thôn mới đã đạt được, đồng thời phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; thực hiện cao nhất việc đầu nối, sử dụng nước sạch sinh hoạt, giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Hai là, tập trung xây dựng khu dân cư văn hóa, chú trọng quan tâm giáo dục đạo đức và lối sống cho học sinh; xây dựng đạo đức và lối sống văn hóa của từng thành viên trong quan hệ gia đình và xã hội; xây dựng

dẫn đến bồi thường thiệt hại chưa giảm, chưa có giải pháp hữu hiệu thu hồi tài sản tham nhũng.

Các đồng chí: Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí đã phát biểu tiếp

thu và làm rõ thêm một số vấn đề các đại biểu quan tâm, kiến nghị.

Buổi chiều, Tổng Thanh tra Chính phủ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo thẩm tra báo cáo

● Tổng biên tập: **VŨ ANH THAO**

● Phó Tổng biên tập: **LÊ THANH THƯỜNG - HOÀNG MINH SƠN**

● Thư ký tòa soạn: **VŨ NGUYỄN BÌNH**

● Chế bản tại Báo Thái Bình

● In tại Công ty Cổ phần In Thái Bình

● GIÁ 1.200 ĐỒNG